



รายงานผลการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 เทศบาลตำบลปักษ์ชัย อำเภอปักษ์ชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ด้าน EIT) พบว่า ผลคะแนนมีค่าต่ำสุด = 79.22 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ผลคะแนนมีค่าต่ำสุด 77.26

ประเด็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจาก การประเมิน	มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ ดำเนินการ		
ประสิทธิภาพ การสื่อสาร ไม่ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ตามภารกิจของ เทศบาลฯ ผ่าน การดำเนินการ / กิจกรรมต่างๆ ให้ มากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการ รับฟังความ ความคิดเห็นหรือ ความคิดเห็น บริการ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลฯ - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และ รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลฯ ผ่านการ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	- งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
การปรับปรุง การดำเนินงาน และแสดงผลงาน เปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า และ ควรเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบ	นำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงาน แสดงผลการ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ ปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และนำไปเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ทุกส่วนราชการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 9

การเปิดเผยข้อมูล (ด้าน OIT) พบว่า การบริหารงาน ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มีคะแนน 0.00 คะแนน ขาดองค์ประกอบ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ประเด็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจาก การประเมิน	มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย ข้อมูล (ด้าน OIT) การบริหารงาน ข้อ O12 รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ประจำปี คะแนน 0.00	เทศบาลฯ ควบคุมผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย -ผลการดำเนินการหรือกิจกรรม -ผลการใช้จ่ายงบประมาณ -ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็น รายงานผลของทุกๆ ปีงบประมาณ - แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน จากการประชุม ประจำเดือน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567		<input checked="" type="checkbox"/>		- ปัจจุบัน เป็นตัวชี้วัด O13 - แม้ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค/ และ ข้อเสนอแนะ ควรระบุไว้ให้ชัดเจน	วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
ขาด องค์ประกอบ ปัญหาและ อุปสรรค ในการ ดำเนินงาน							

